

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับส่วนกลางมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางให้กับระดับส่วนภูมิภาค

ระดับส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้จังหวัดต่างๆเป็นศูนย์กลาง เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงเผยแพร่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดปรัชญา “ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการของราษฎรในพื้นที่ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานอื่นที่ไม่มุ่งหวังกำไรเป็นแรงผลักดันจัดตั้งโรงงานชุมชน สนับสนุนด้านการตลาด ด้านการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การลงทุนในระยะเริ่มแรก รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ราษฎรในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการผลิต ร่วมลงทุน เป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการลงทุนและเป็นเจ้าของ เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน (เอกสารเผยแพร่โครงการแสดงสินค้า “ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่)

จากผลการดำเนินงาน โครงการ “ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ของกลุ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีสมาชิกจำนวนทั้งหมด 33 คน ประธานกลุ่มและสมาชิกประสบปัญหาในเรื่องข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการบริหารและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการขาย เช่น การรวบรวมข้อมูลด้านการขาย การผลิต และต้นทุนขาย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบในการจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเพื่อทำให้อุตสาหกรรมมีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการแข่งขันในธุรกิจและการก้าวสู่ตลาดที่กำลังเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นและเพื่อ

เป็นการกระจายรายได้สู่ครัวเรือน จากการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีและการเงินในการดำเนินงาน ต้องใช้เอกสารและแบบฟอร์มที่ถูกต้องครบถ้วน จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบบัญชีการเงินรวมถึง การออกแบบเอกสารแบบฟอร์มและรายงาน ที่แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละวัน แต่ละ เดือน และแต่ละปี เพื่อใช้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบันและอนาคตรวมถึง การนำเสนอข้อมูลแก่ภาครัฐเพื่อใช้ประเมินผลการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ในการ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดทำ การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของ กลุ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มผลิตตำบลดังกล่าวใช้สำหรับรวบรวม ข้อมูลทางการบัญชีและจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปรวมทั้งเป็นแนวทาง สำหรับกลุ่มผลิตตำบลอื่นๆ ใช้เป็นแบบแผนในการจัดทำระบบบัญชีและการเงินของตนเอง ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและการเงินและนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ได้พัฒนาระบบบัญชีและการเงินที่สามารถใช้กับกลุ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่
2. เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มผลิตตำบลอื่นๆ ในการจัดทำระบบบัญชีและการเงินของ ตนเอง

นิยามศัพท์

ระบบบัญชีและการเงิน หมายถึง ระบบที่มีการรวบรวมข้อมูลการบัญชี ที่เก็บไว้ใน แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ นำมาช่วยสนับสนุนการทำงาน ให้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ที่มีอยู่ 2 กลุ่มคือบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จาก ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความรับผิดชอบ

กลุ่มผลิตตำบล หมายถึง กลุ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่